

BÁO CÁO

Tổng hợp trả lời kiến nghị của cử tri

Thực hiện Công văn số 7424/UBND-TH ngày 04/9/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XIV. UBND huyện trả lời như sau:

I. LĨNH VỰC KINH TẾ CÓ 12 Ý KIẾN

1. Nông nghiệp có 03 ý kiến

1.1. Đề nghị kiểm tra, làm rõ việc người dân chưa nhận được tiền hỗ trợ thiệt hại do thiên tai, hạn hán gây ra trong các năm 2016, 2017 tại xã Tân Tiến.

Trả lời:

- Thực hiện Quyết định số 2470/QĐ-UBND ngày 24/8/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phân bổ nguồn kinh phí Trung ương tạm ứng để hỗ trợ giống khôi phục sản xuất do hạn hán gây ra trong vụ Đông Xuân 2015-2016; Quyết định số 7791/QĐ-UBND ngày 10/11/2016 của UBND huyện Krông Pắc chỉ định đơn vị cung ứng hạt giống lúa, ngô khắc phục hạn hán cho các xã; căn cứ diện tích lúa bị thiệt hại do hạn hán gây ra của các xã trong Vụ Đông Xuân 2015-2016; biên bản giao nhận giống lúa, giống ngô hỗ trợ các xã khôi phục sản xuất do hậu quả hạn hán gây ra trong năm 2016 trên địa bàn huyện Krông Pắc, trong đó xã Tân Tiến đã được phân bổ hạt giống lúa HT (Hương thơm 1), với số lượng 3.059 kg (có biên bản giao nhận), cho 147 hộ (có danh sách ký nhận) của 8 thôn, buôn gồm: các thôn 1, 2, 3, 4a, 5, 6, buôn Kniêr và buôn Êa Draï.

- Thực hiện Quyết định số 3068/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc bổ sung ngân sách có mục tiêu năm 2017 cho các huyện để hỗ trợ giống khôi phục sản xuất do mưa lũ tháng 5, năm 2017 gây ra; xét Tờ trình số 25/TT-UBND ngày 26/5/2017 của UBND xã Tân Tiến về việc đề nghị hỗ trợ thiệt hại cho các hộ có diện tích cây Điều bị mất mùa do dịch bệnh; danh sách các hộ có diện tích cây Điều bị thiệt hại do dịch bệnh gây ra vào cuối năm 2017, xã Tân Tiến đã cấp chi tiền hỗ trợ cho cho 106 hộ của 02 buôn: Ea Draï, Ea Draï A, có 14.799 cây Điều bị thiệt hại (tương đương diện tích 92,16 ha) với số tiền 95.487.000 đồng (có danh sách ký nhận).

Ngày 07/12/2017, UBND huyện có Báo cáo số 485/BC-UBND về tình hình thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra. Toàn huyện bị thiệt hại 1.443,9 ha cây trồng (thiệt hại từ 30%-70%); 02 ha rừng trồng bị thiệt hại (từ 30- 70%); 4.234 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 15 con lợn bị chết; 4,5 ha ao hồ, nhỏ nuôi trồng thủy sản thiệt hại do ngập hoàn toàn; 01 nhà tạm và 01 phòng học bị sập, 52 nhà và 01 phòng học bị tốc mái, 100m tường rào bị sập, 05 trụ điện bị đổ gãy, 02

biến áp bị hỏng; một số công trình thủy lợi, giao thông bị hư hỏng. Ước giá trị thiệt hại khoảng 71.074.000.000 đồng. Riêng tại địa bàn xã Tân Tiến thiệt hại 8,3 ha hoa màu, rau màu thiệt hại (từ 30% - 70%); 13,3 ha cây lâu năm thiệt hại (từ 30% - 70%); 01 nhà ở bán kiên cố thiệt hại (từ 30% - 50%).

UBND huyện có Tờ trình về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả cơn bão số 12 gây ra trên địa bàn huyện Krông Pắc. Tuy nhiên, đến thời điểm này chưa được bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ khắc phục thiên tai do cơn bão số 12 gây ra năm 2017.

1.2. Hạn chế trường hợp tăng đột biến diện tích trồng một số cây trồng như Nhãn, Vải, Cam, Quýt, Bưởi... mà không đảm bảo giá cả và thị trường tiêu thụ.

Trả lời: Trong những năm qua, việc gia tăng diện tích một số loại cây ăn trái như: Nhãn, Vải, Cam, Quýt, Bưởi... là do nhân dân tự phát. Các ngành chuyên môn đã khuyến cáo người dân không nên phát triển diện tích cây ăn trái một cách ồ ạt trong khi giá cả thị trường bấp bênh, sự liên kết phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị chưa được hình thành. Tuy nhiên, qua khảo sát địa hình, thổ nhưỡng ở một số địa bàn phù hợp, trên cơ sở đề xuất của địa phương, hiện nay các ngành chuyên môn đang thực hiện mô hình phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thí điểm trồng Bưởi da xanh tại xã Krông Búk, cây Mãng cầu gai tại xã Ea Phê, trồng sả chiết xuất tinh dầu tại xã Ea Yiêng.

1.3. Tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật.

Trả lời: Hàng năm UBND huyện đã giao các ngành chuyên môn lập kế hoạch tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp cho người dân trên cơ sở nhu cầu đăng ký của các địa phương.

2. Giao thông, xây dựng có 03 ý kiến

2.1. Quan tâm nâng cấp, sửa chữa đường liên xã Ea Uy, Ea Yiêng.

Trả lời: Các tuyến đường đã được đầu tư trên địa bàn huyện là rất lớn, công tác duy tu bảo dưỡng hiện nay mới đáp ứng được một phần, chủ yếu là các công trình đã xuống cấp nghiêm trọng. Năm 2018 UBND huyện đã có chủ trương khắc phục hư hỏng tuyến đường xã Tân Tiến – xã Ea Yiêng; đồng thời đã lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo cơ chế thông thường thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hiện nay UBND tỉnh đang thẩm định.

2.2. Đề nghị nâng cấp cầu thuộc xã Ea Uy vì cầu đã xuống cấp, nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông; nâng cấp tuyến đường đi qua thôn 14 và thôn 9 của xã.

Trả lời: Hiện nay xã Ea Uy có các cầu thôn 8, thôn 11, thôn 14 đã đăng ký trong danh mục Dự án thành phần tỉnh Đắk Lắk, thuộc Hợp phần Cầu, Dự án LRAMP. Cầu thôn 14 nằm trong dự án thành phần 2 (DATP 2), cầu thôn 8, thôn 11 đang được điều chỉnh trong các dự án thành phần còn lại của dự án.

Xã Ea Uy đã được bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới và chương trình 135 để đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn, nguồn ngân sách huyện bố trí để đối ứng một phần, đề nghị UBND xã đăng ký nâng cấp tuyến đường đi qua thôn 14 và thôn 9 xã Ea Uy tại Văn phòng điều phối nông thôn mới của huyện để UBND huyện tổng hợp đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương đầu tư.

2.3. Cù tri xã Tân Tiến đề nghị kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 của UBND tỉnh về lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch trên địa bàn huyện Krông Pắc, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Hiện nay nhiều lò gạch theo quy định phải chấm dứt hoạt động nhưng vẫn đang tồn tại hoạt động, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe của người dân.

Trả lời: Trên địa bàn huyện có 5 HTX sản xuất gạch, với 56 cơ sở đang hoạt động sản xuất gạch nung theo công nghệ lò đứng liên tục.

Theo Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 của UBND tỉnh, lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch nung theo công nghệ lò đứng liên tục là trước ngày 31/12/2020.

Thực hiện Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 của UBND tỉnh thì UBND huyện đã xây dựng Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2018 để quy định lộ trình cụ thể chấm dứt hoạt động, xóa bỏ các lò sản xuất gạch nung theo công nghệ lò đứng liên tục và UBND huyện cũng đã triển khai họp các chủ cơ sở để thông báo các quy định về chấm dứt hoạt động. Hạn cuối cho việc xóa bỏ là trước ngày 31/12/2020.

3. Tài nguyên và Môi trường có 05 ý kiến

3.1. Đề nghị chính quyền cần ưu tiên bố trí quỹ đất để làm nghĩa trang tại xã Tân Tiến, vì đất dành cho nghĩa trang không còn, khi có người chết phải đưa đi nơi khác chôn cất.

Trả lời: Thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của các Công ty nông, lâm nghiệp; Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về việc sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của các Công ty Nông Lâm nghiệp. Các diện tích đất sử dụng kém hiệu quả, không nằm trong phương án sử dụng đất của các Công ty nông, lâm nghiệp sẽ được UBND tỉnh thu hồi, bàn giao về địa phương quản lý, sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và theo quy định của pháp luật. Theo phương án sử dụng đất của Công ty TNHH 2TV lâm nghiệp Phước An: Tại xã Tân Tiến: 10,14 ha (5,6 ha quy hoạch Nghĩa địa; 3,10 ha quy hoạch khu đất ở Buôn Ea Drai; 1,44 ha tuyến kênh mương) đã được đưa ra khỏi phương án sử dụng đất của Công ty. Do đó, các diện tích đất sau khi được UBND tỉnh thu hồi của các Công ty Nông lâm trường bàn giao về địa phương sẽ được lập phương án sử dụng đất trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

3.2. Quy hoạch lại khu xử lý rác thải theo chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Tiến do trước đây quy hoạch gần khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường cho những hộ dân sống xung quanh.

Trả lời: Hiện nay, UBND huyện chưa có chủ trương xây dựng bãi rác của xã. Đề nghị UBND xã Tân Tiến khảo sát, đánh giá các tiêu chí và đề xuất vị trí quy hoạch bãi rác mới, báo cáo UBND huyện để xem xét, chỉ đạo giải quyết.

3.3. Đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân; có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục sự chậm trễ trong việc làm hồ sơ chuyển nhượng, tặng, cho, điều chỉnh về mục đích sử dụng đất, xin cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trả lời: Trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện các quyền của người sử dụng đất hiện nay được niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả từ cấp huyện đến cấp xã. Phòng Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản hướng dẫn chi tiết về trình tự thủ tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất gửi đến UBND các xã, thị trấn để triển khai thực hiện. Danh mục thủ tục hành chính đối với lĩnh vực đất đai được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ <http://tnmt.daklak.gov.vn/thutuchanhchinh.aspx>; Cổng thông tin điện tử của huyện tại địa chỉ [http://kroongpac.daklak.gov.vn/web/guest/Muc Thu tục hành chính](http://kroongpac.daklak.gov.vn/web/guest/Muc_Thu_tuc_hanh_chinh). Đề nghị UBND các xã, thị trấn cập nhật, hướng dẫn cho người dân khi làm thủ tục.

3.4. Sớm có phương án sử dụng đất tại các nông, lâm trường để trả về cho địa phương quản lý theo quy định.

Trả lời: Việc quản lý và sử dụng đất đối với diện tích đất thu hồi của các Công ty nông, lâm nghiệp do UBND tỉnh thu hồi đất bàn giao về địa phương quản lý (bao gồm cả các diện tích đất nhận khoán, liên kết, chăm sóc vườn cây, bán thanh lý vườn cây...) được thực hiện theo Điều 46, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP về việc hướng dẫn thi hành chi tiết một số điều của Luật đất đai và theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về việc sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của các Công ty nông, lâm nghiệp. Theo đó, đối với diện tích đất đã thu hồi bàn giao về địa phương thì UBND tỉnh lập phương án sử dụng đất. UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo UBND các huyện tổng hợp, báo cáo diện tích đất đã thu hồi của các Công ty nông, lâm nghiệp bàn giao về địa phương quản lý, lập phương án sử dụng đất trình sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt. UBND huyện đã chỉ đạo, đôn đốc UBND cấp xã thực hiện việc tổng hợp, xây dựng phương án sử dụng đất đối với diện tích đất thu hồi của các Công ty nông, lâm trường trên địa bàn cấp xã. Tuy nhiên, đến nay UBND các xã chưa thực hiện công tác kiểm tra, tổng hợp, xây dựng phương án sử dụng đất đối với diện tích đất có nguồn gốc từ đất nông lâm trường. Do đó, việc cấp giấy chứng nhận đối với diện tích đất nông nghiệp có nguồn gốc từ đất nông, lâm trường chưa có cơ sở để thực hiện. UBND huyện đã có văn bản xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, sở Tài nguyên và Môi trường trong việc giải quyết khó

khăn vướng mắc liên quan đến diện tích đất có nguồn gốc đất nông, lâm trường đã được UBND tỉnh thu hồi bàn giao về địa phương trước ngày 01/7/2014.

3.5. Tăng cường công tác quản lý việc khai thác nguồn nước ngầm.

Trả lời: Thực hiện Công văn số 4508/UBND-NNMT ngày 13/6/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc quản lý, khai thác nước ngầm và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh. Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND huyện ban hành Công văn số 774/UBND-TNMT ngày 08/5/2018 về việc quản lý, khai thác nước ngầm và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn huyện. Đề nghị UBND các xã, thị trấn thực hiện và báo cáo kết quả về UBND huyện xem xét, chỉ đạo xử lý.

4. Điện sinh hoạt, sản xuất có 01 ý kiến

Tiếp tục quan tâm đầu tư điện sinh hoạt tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã vùng III.

Trả lời: Việc đầu tư điện sinh hoạt tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã vùng III được ngành điện luôn quan tâm, hàng năm đều xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng mới, cải tạo lưới điện trung, hạ áp và trạm biến áp để lưới điện ngày hoàn thiện hơn.

- Trong năm 2018 đã và đang thực hiện công trình cải tạo lưới điện huyện Krông Pắc với khối lượng như sau:

+ Xây dựng mới 13 km đường dây hạ áp, 6 km đường dây trung áp; mới 17 Trạm biến áp với tổng dung lượng 2.720 KVA. Nâng dung lượng 13 Trạm biến áp từ 18.655 KVA lên 22.620 KVA.

+ Hiện nay đang tiếp tục triển khai thi công dự án JiCa với khối lượng:

Xây dựng mới 14.646 km đường dây hạ áp, 11.863 km đường dây trung áp, 14 trạm Trạm biến áp với tổng dung lượng 2.150 KVA. Cải tạo 9.040 km đường dây hạ áp, 8.438 km đường dây trung áp.

- Kế hoạch được duyệt thuộc công trình cải tạo lưới điện huyện Krông Pắc năm 2019 như sau:

Xây dựng mới 10,96 km đường dây hạ áp, 6,98 km đường dây trung áp, 19 trạm Trạm biến áp với tổng dung lượng 4.660 KVA. Nâng dung lượng 04 Trạm biến áp từ 475 KVA lên 860 KVA. Cải tạo 35,22 km đường dây hạ áp.

- Ngoài các dự án nêu trên còn có dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2018 - 2020 do EU tài trợ với khối lượng:

Xây dựng mới 8,506 km đường dây hạ áp, 4,109 km đường dây trung áp, 5 trạm Trạm biến áp với tổng dung lượng 500 KVA.

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI CÓ 03 Ý KIẾN

1. Văn hóa có 01 ý kiến

Quan tâm đầu tư các công trình vui chơi, giải trí, hoa viên... cho các cháu thiếu nhi để có nơi sinh hoạt.

Trả lời: Tại Trung tâm huyện: đã đầu tư hoàn thành 01 hoa viên và khu vui chơi cho trẻ em tại Hoa viên huyện và Nhà văn hóa huyện.

Tại các xã: Công trình vui chơi giải trí và sân chơi cho trẻ em hiện nay ở cơ sở còn rất thiếu. Hầu hết các xã đã có quy hoạch quỹ đất để xây dựng cơ sở vật chất văn hóa theo tiêu chí số 6 của Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhưng hiện nay chưa có kinh phí để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

2. Chính sách, xã hội có 02 ý kiến

2.1. Cử tri mong muốn các cấp chính quyền thực thi quy trình bình xét hộ nghèo khách quan, dân chủ hơn.

Trả lời: Việc rà soát, điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm được UBND huyện thực hiện theo quy định tại Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020. Hàng năm UBND huyện triển khai điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; tổ chức tập huấn quy trình điều tra rà soát cho các thôn, buôn, tổ dân phố, điều tra viên, thành viên Ban chỉ đạo cấp xã, huyện.

* Quy trình điều tra, rà soát gồm 7 bước:

Bước 1. Xác định, lập danh sách các hộ gia đình cần rà soát;

Bước 2. Rà soát, lập danh sách phân loại hộ gia đình;

Bước 3. Tổ chức họp dân thống nhất kết quả rà soát;

Bước 4. Niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo;

Bước 5. Báo cáo, xin ý kiến thẩm định của UBND huyện;

Bước 6. Công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo trên địa bàn;

Bước 7. Báo cáo, lưu trữ hồ sơ.

2.2. Tạo điều kiện cho những người mới lập gia đình tham gia các chương trình lập nghiệp, ổn định cuộc sống.

Trả lời: Trong thời gian qua được sự chỉ đạo của UBND huyện, phòng Lao động, Thương binh và xã hội huyện phối hợp với Trung tâm dịch vụ giới thiệu việc làm tỉnh Đắk Lắk, các Doanh nghiệp có uy tín đến giới thiệu việc làm trong nước và xuất khẩu lao động, tổ chức các phiên giao dịch việc làm tại các xã, thị trấn cho các đối tượng là người lao động trong độ tuổi lao động, học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên có nhu cầu được tư vấn giới thiệu việc làm, đào tạo nghề; người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm và tìm hiểu các thông tin, chính sách về lao động việc làm; thông qua các phiên giao dịch việc làm đã giới thiệu được hơn 120 lao động cho các Doanh nghiệp tuyển dụng.

III LĨNH VỰC NỘI VỤ CÓ 01 Ý KIẾN

1. Công tác nội vụ có 01 ý kiến

Tiếp tục có giải pháp bố trí công tác đối với các giáo viên bị chấm dứt hợp đồng lao động.

Trả lời: Việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với giáo viên không trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017 và giáo viên ngoài chỉ tiêu biên chế thực hiện theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, UBND huyện không còn biên chế và vị trí việc làm để bố trí số hợp đồng lao động đã chấm dứt năm 2018. Khi có chỉ tiêu biên chế và vị trí việc làm, UBND huyện sẽ giao phòng Nội vụ tham mưu tuyển dụng viên chức theo quy định.

Trên đây là báo cáo của UBND huyện về trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XIV./.

Nơi nhận: *Hand*

- UBND tỉnh;
- TT HĐND; | Đề báo cáo
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH



Y Suôn Byã